

“โฮมโปร” จับมือ “กระทรวงสาธารณสุข” ผลักดัน โครงการส่วมห้อยขาทั่วประเทศ

“โฮมโปร” ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย “กระทรวงสาธารณสุข” ผลักดันการเปลี่ยนส่วมเป็นนั่งห้อยขาทั่วประเทศใน 3 ปี เพื่อลดปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ พร้อมกระจายสื่อรณรงค์ทุกสาขาทั่วประเทศ และจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษสุขภาพภัณฑ์ชักรอกตลอดทุกเดือน



นายณัฐ จริตชนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการตลาด บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับกระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดันให้ทั่วประเทศมีการปรับเปลี่ยนจากส่วมนั่งยองมาเป็นส่วมนั่งราบแบบห้อยขา ทั้งในรูปแบบของส่วมชักรอก และส่วมรดน้ำ โดยเริ่มจากการกระจายสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ ณ จุดขาย ไปยังสาขาของโฮมโปร และโฮมโปร พลัส 55 แห่ง ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในงานเปิดโครงการล้างส่วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ณ โฮมโปร สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรมอนามัยได้เตรียมรับมือเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเรื่องของส่วมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เห็นชอบแผนแม่บทพัฒนาส่วมสาธารณะไทยระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) เพื่อส่งเสริมให้ร้อยละ 90 ของครัวเรือนไทย มี และใช้ส่วมแบบนั่งราบ หรือมีอุปกรณ์ช่วยสำหรับใช้ส่วมของผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาโรคข้อ และส่วมสาธารณะ มีบริการส่วมแบบนั่งราบอย่างน้อย 1 ที่ ร้อยละ 100 ภายในปี 2559

ข้อมูลจากมูลนิธิโรคข้อในปี 2549 พบว่า ในประเทศไทย มีผู้สูงอายุ ที่ได้รับการทรมานจากโรคข้อเข่าเสื่อมทั่วประเทศกว่า 6 ล้านราย ซึ่งการปรับเปลี่ยนส่วมมาเป็นแบบห้อยขา จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับการลดโอกาสข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ส่วมแบบนั่งยองอีกด้วย

นายณัฐ กล่าวว่า นอกจากการร่วมรณรงค์แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดสินค้าราคาพิเศษ สำหรับสุขภาพภัณฑ์ชักรอก โดยเฉพาะยี่ห้อ MOYA ซึ่งเป็นสินค้าแฮนด์แบรนด์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ในการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับกระทรวงสาธารณสุข โดยลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามได้ ณ แผนกขายสุขภาพ โฮมโปร และโฮม

โปร พลัส ทุกสาขา ซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2556 นี้ บริษัทฯ ได้ตัดแคมเปญพิเศษลดราคาสูงสุด 60% สำหรับสินค้าสุขภาพให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ